



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๗๓

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑. ๕

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ISSN : 085-9143
Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือเที่ยววัง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com , www.bangkok.go.th , [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 28/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ๑๐๑ รับมอบเครื่องฟอกอากาศ ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กฯ กทม.
- ๑๐๒ กทม. แก้ไขปัญหาการจราจร ปรับปรุงเส้นทางลัดชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1
- ๑๐๓ กทม. มอบถังดับเพลิงยกที่วชิรนิคมวงเวียน 39 ชุมชนย่านคลองเตย

ข่าวสภากทม.

- ๑๐๑ สภากทม. เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ข่าวรับสมัครงาน

- ๑๐๑ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวสำนักงานเขต

- ๑๐๑ ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาลำรางหลังศูนย์การค้า
- ๑๐๒ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๑๐๓ บางกอกน้อยเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
- ๑๐๔ บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑๐๕ หลายเขตเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
- ๑๐๖ ลาดกระบังเชิญชวนชายไทยสมัครทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ
- ๑๐๗ ประเวศแนะตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ๑๐๘ หนองแขมและยานนาวาออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ๑๐๙ บางกอกน้อยรับสมัครอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 22
- ๑๑๐ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทาง ไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**รับมอบเครื่องฟอกอากาศ ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กฯ กทม.**

(10 ก.พ. 64) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น Mi Air Purifier 3H พร้อมไส้กรองอากาศ จำนวน 300 เครื่อง มูลค่ารวม 2,096,700 บาท จาก นายโจนาธาน คัง ผู้จัดการใหญ่ประจำสาขาประเทศไทย และคณะผู้บริหาร บริษัท เสียวหมี่ ประเทศไทย (Xiaomi Thailand) เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางคิลปสมัย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ร่วมรับมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เสียวหมี่ ประเทศไทย ที่ได้มอบเครื่องฟอกอากาศ พร้อมแผ่นกรองให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้ส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครต่อไป

----- (พัทธนันท์...สปส./อภิณห์พร นศ.ฝึกงาน)

กทม. แก้ไขปัญหาการจราจร ปรับปรุงเส้นทางลัดชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1

(10 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เขตบางเขน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานโยธา สำนักงานเขตบางเขน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่จากผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทนชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 ว่า ถนนภายในชุมชนเป็นเส้นทางที่เปิดให้รถยนต์ใช้สัญจรเป็นเส้นทางลัดระหว่างถนนรามอินทราและถนนพหลโยธิน ในแต่ละวันมีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบริเวณถนนรามอินทราซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดหนาแน่นบริเวณวงเวียนบางเขน แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนนำรถมาจอดริมทางเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่องทางจราจรแคบลง ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดภายในชุมชน อีกทั้งยังมีปัญหาผิวจราจรชำรุดและน้ำท่วมขังเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้กทม. เข้าตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรเทาปัญหาการจราจรภายในชุมชน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะที่ตนดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ วันนี้จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน จึงได้มอบหมายหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ โดยเบื้องต้นสำนักงานการจราจรและขนส่ง จะเร่งสำรวจและดำเนินการขุดสีตีเส้นจราจร จัดทำป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามจอด เพื่อจัดระเบียบการจอดรถและการจราจร สำหรับสำนักงานโยธา จะสำรวจและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและที่มึน้ำท่วมขัง รวมทั้งจัดทำคันชะลอความเร็ว(เนินลูกระนาด) เพิ่มเติมเพื่อจำกัดความเร็วรถยนต์ในส่วนสำนักงานเขตบางเขน จะประสานร้านค้าและสถานประกอบการไม่ตั้งวางสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์บริเวณริมเส้นทางเพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรได้โดยสะดวก ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจะดำเนินการแล้วเสร็จ

----- (อรรจน์ชญาน์...สปส. รายงาน)

กทท.มอบอันดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งแก่ 39 ชุมชนย่านคลองเตย

(10 ก.พ. 64) เวลา 17.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมี นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตคลองเตย ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห่วงใยและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อจัดหาเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอัคคีภัยในชุมชน อีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 12 ก.พ.64 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้งชุมชนที่บ้านเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่าอยู่อาศัยหนาแน่น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย

โดยวันนี้สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้มอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งวดที่ 1 จำนวน 554 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน 554 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 1,108 เครื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงวดที่ 3 อีกจำนวน 629 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 39 ชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ข่าวสภากทท.

สภากทท.เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้า

(10 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นายดำรง โทมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร การกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสถานะหนี้สินในปัจจุบัน ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง

พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ประกอบกับการประกาศอัตราค่าโดยสารจำนวน 104 บาทนั้น นับตั้งแต่สภากรุงเทพได้เห็นชอบในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงบางรี - สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สภากรุงเทพมหานครยังมิได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวจากฝ่ายบริหาร ทำให้สภากรุงเทพมหานครไม่อาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอญัตติในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารงานตามกฎหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่และความโปร่งใส ตลอดจนการเข้าไปยอมรับสภาพหนี้และการก่อหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

นายอรรถชัย พักอังกฤษ กล่าวว่่า ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้กรุงเทพมหานคร มีภาระต้องจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้น กว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี ภาระหน้าที่หลากหลาย ทั้งการรักษาความสะอาด การโยธาและระบบจราจร การจัดเก็บขยะ กำจัดน้ำเสีย ระบบสาธารณสุข การศึกษา งบประมาณที่มีจำกัดและน้อยลง อาจทำให้การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงมีข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยให้กรุงเทพมหานครขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากโครงการ รถไฟฟ้าเป็นการถ่ายโอนภารกิจมาให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาจนถึงปี 2572 ทั้งนี้หากเห็นว่าหนี้ ที่เกิดจากการรับโอนโครงการสมควรให้เป็นภาระของเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ โดยให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าโดยสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรปรับรูปแบบการดำเนินการจากสัญญาจ้างเดินรถ (กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด) เป็นสัญญาสัมปทาน (เอกชนรับภาระหนี้แทน) แทนกรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริฤทธิ์วัฒนา กล่าวว่่า ในอดีตรถไฟฟ้าเป็นเพียงการคมนาคมทางเลือก แต่ด้วยกระแสความนิยมของประชาชน ทำให้ปัจจุบันรถไฟฟ้ากลายเป็นการคมนาคมระบบหลัก และด้วยระบบคมนาคมเป็นการบริการของภาครัฐที่ต้องจัดให้ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามการให้เอกชนเข้ามาดูแลทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปกำหนดอัตราค่าโดยสารได้อย่างเต็มที่

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ ได้เสนอทางเลือกในการดำเนินการให้แก่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 กรุงเทพมหานคร ควรเปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 27 (การขยายอายุสัญญาและสิทธิในการดำเนินงาน ในเส้นทางสายใหม่ก่อนบุคคลอื่น) กล่าวคือ BTS จะเป็นรายแรกที่ได้รับโอกาสในการขยายอายุสัมปทานและขยายเส้นทางของระบบ ข้อดี คือ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดค่าตอบแทนในสัมปทานได้สูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นก็อาจจะ บริหารจัดการให้ค่าโดยสารถูกลงได้ ทางเลือกที่ 2 กรุงเทพมหานครเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญา โดยภายหลังหมดอายุสัมปทานในปี 2572 กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งระบบ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการทั้งหมดโดยจ้าง BTS เดินรถในหลายสัญญาจ้างในปี 2585 และทางเลือกที่ 3 ขยายสัมปทานให้ BTS เป็น 30 ปี (2572-2602) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและหนี้ตามทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ อย่างไรก็ตามทุกทางเลือกมีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัด ที่แตกต่างกัน ผลกระทบจะมีต่อการเดินรถไฟฟ้าทั้งระบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย คือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้อัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่่า การขนส่งมวลชนในรูปแบบรถไฟฟ้าถือเป็นการการเดินทางทางเลือกหนึ่งที่รัฐ จัดให้ประชาชน ซึ่งนอกจากสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหามลพิษในระยะยาวได้ด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าโดยมิได้หวังผลกำไรแต่อย่างใด มุ่งหวังเพียงการนำภาษีประชาชนมาบริหารจัดการเพื่อให้บริการคืนกลับแก่ประชาชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งไม่ได้หมายถึง การบริหารจัดการรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครยังมีภารกิจการบริหารจัดการด้านอื่นๆ และสาธารณูปโภค ตามหน้าที่ซึ่งต้องดูแลอีกหลายประการ

ด้านนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่่า ในส่วนของภาระหนี้สิน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากกรุงเทพมหานครได้รับโอนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยาย แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ 9 สถานี และ หมอชิต-คูคต 16 สถานี หากกรุงเทพมหานครจัดเก็บค่าโดยสาร 104 บาทแล้ว จะยังทำให้กรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะขาดทุนปีละ 3,000-4,000 ล้านบาทนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะถึงปี 2572 กรุงเทพมหานครจะขาดทุนรวมกว่า 140,000 ล้านบาท

จากนั้น นายปิยะ พุฒคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครว่่า หากคิดรายรับของกทม.ในขณะนี้นั้น ประมาณการรายรับจะเท่ากับเมื่อปี 57 เนื่องจากมีการกำหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพียงร้อยละ 10 จากการประมาณการรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับขยายเวลาค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินออกไป จึงทำให้ประมาณการรายรับในปีนี้จะน้อยลง 7,000 พันล้านบาท ดังนั้นในปีงบประมาณ 63 กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้อง ยืมเงินสะสมมาใช้ และคาดว่าในปีงบประมาณ 64 จะต้องยืมเงินสะสมมาใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งการยืมเงินสะสมนั้นจำเป็นต้องมีการ ตั้งงบประมาณเพื่อใช้คืน ทำให้โครงการที่จะต้องลงทุนใหม่มีจำนวนน้อยลง รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้รับโอนมาทั้งสายเหนือและใต้ จะทำให้กรุงเทพมหานครต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี

ข่าวรับสมัครงาน**กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา**

นางสาววรรณ สุขคำขาว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,460 บาท จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.msdbangkok.go.th> หัวข้อ ข่าวสาร สมัครงาน

สำนักงานระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ และกองระบบคลอง สำนักงานระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 23 อัตรา ดังนี้ สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และสังกัดกองระบบคลอง กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เรือชุด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 8 อัตรา และกลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบายน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dds.bangkok.go.th/public_content/files/001/0005482_1.pdf

เขตปทุม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตปทุม จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิษชาอนุสรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตปทุม ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7000 ในวันและเวลาราชการ

เขตธนบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกกระบะเทท้าย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบลึงปฏิภูม) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 0025 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/thonburi> หัวข้อ ข่าวสาร ประกาศประชาสัมพันธ์

เขตวัฒนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขยะมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยอชิงไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 4 ล้อ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8930 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/vadhana> หัวข้อ ข้อมูลราชการ การรับสมัครงาน

ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาลำรางหลังศูนย์การค้า

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาสมัครร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. โดยพัฒนาลำรางหลังศูนย์การค้า ตลาดวรจักร ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเก็บขยะ เก็บเศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตัดเลนในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ การแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 6117

(ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านศานติ ช.บางนา-ตราด 38 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 0 2173 5269

เขตวังทองหลาง วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนลาดพร้าว 80 (แยก 11 เดิม) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตบางแค วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านชลกานต์ และหมู่บ้านมัลลิกา

เขตบางรัก วันที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

(ปชส...เขต รายงาน)

นางกอนน้อยเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

นางสาวกนกวรรณ เขี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 26 ก.พ. 64 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เป็นวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เขตฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ อาทิการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

(ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่พักอาศัยและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้ วันที่ 15 ก.พ. 64 ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม มัสยิดมดุงธรรมอิสลาม วันที่ 16 ก.พ. 64 ชุมชนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม มัสยิดดิศพัทธ์ วันที่ 17 ก.พ. 64 ชุมชนจำเนียรสุข 3 วันที่ 18 ก.พ. 64 ชุมชนเพชรเกษม 1 และวันที่ 19 ก.พ. 64 ชุมชนปรกอรุณ วัดอรุณราชวราราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5726-5727 หรือ Line ID @bangkokyai_bkk

เขตประเวศ วันที่ 15 ก.พ. 64 ณ มัสยิดอัลฮอตาอะห์ ซ.อ่อนนุช 65 แยก 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เขตราชบุรีบูรณะ นางสาวอริศรี วุฒิกาศภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ กทม. แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมทั้งเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยจากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง เขตฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ 1. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 2. การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงินกระดาษทอง จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ และต้องดับไฟให้สนิทก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน 3. หลังเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและดึงแก๊สให้เรียบร้อย 4. ควรเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คให้ห่างจากมือเด็ก และไม่ควรถูบหรือบนที่นอนหรือที่งักบน褥ในขณะที่ไฟยังดับไม่สนิท และควรเก็บวัสดุติดไฟง่ายให้อยู่ในที่ปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควรศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายถอดให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุอัคคีภัย กรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือสายด่วน โทร. 199 หรือที่สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6844

เขตหนองแขม นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 12 ก.พ. 64 ดังนี้ 1. จุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับและดูแลให้ดับสนิท ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหะสถาน 2. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 3. หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว ต้องปิดวาล์วแก๊สและดึงแก๊สให้เรียบร้อย และจัดหาเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน 4. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานประกอบการต่างๆ ที่ปิดทำการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหัว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรา ดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง 5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้แจ้งสายด่วน โทร.199 หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในชีวิต สอดถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7341

เขตยานนาวา นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. กล่าวว่า เขตฯ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ก.พ. 64 ดังนั้น ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ป้องกันเหตุที่อาจเกิดอัคคีภัยได้จากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัดพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัย หรือประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดิน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วต้องปิดวาล์วแก๊สและดึงแก๊สให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้แจ้งสายด่วน โทร. 199 เพื่อเข้าระงับเหตุ และหากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

เขตสายไหม นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีนนิยมประกอบพิธีตามธรรมเนียมจีน อาทิ การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ไฟประกอบอาหาร หรือจุดธูป เทียน บูชาหรือการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก่อนออกจากบ้าน ควรดับไฟให้สนิท และตรวจตรา ดูแล ดับธูป เทียน ให้เรียบร้อย นอกจากนี้ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภัยก่อนใช้งานทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถแจ้งได้ที่ สถานีดับเพลิงย่อยเขตสายไหม โทร. 0 2158 7349 ต่อ 7296 หรือ โทร. 199

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังเชิญชวนชายไทยสมัครทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เนื่องด้วยกองทัพบก เปิดรับสมัครชายไทย ที่มีอายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2544-2546) และ อายุ 22-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2535-2542) เข้าเป็นทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 ทาง www.rcm64.rta.mi.th และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 5 มี.ค. 64 ณ มณฑลทหารบก ทหารบก (35 แห่ง) เอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบสำคัญ (แบบ สด.9) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ใบรับรองแพทย์ (ออกโดย รพ.ของรัฐ) ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) เฉพาะผู้ที่ อายุ 22-29 ปี สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสัสดี โทร. 0 2326 9011

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ประเวศแนะตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมให้ดำเนินการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวันสำคัญของทางศาสนา ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 5 มี.ค. 2550 ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ที่ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่น่ามารวมนั้น ระบุว่าเร็วที่สุด วัน เดือน ปี ที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท หากพบชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือ รส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้านั้นได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดลอมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หนองแขมและยานนาวาออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษ

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหามลพิษที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ซ.เพชรเกษม 81/6 หมู่บ้านหรรษา (กรมที่ดิน) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ7341

เขตยานนาวา วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถ.สาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ - ถ.จันทน์ ถึงแยกสาธุประดิษฐ์ - รัชดาภิเษก

(ปชส...เขต รายงาน)

นางกอนน้อยรับสมัครอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 22

นางสาวกนกวรรณ เขี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน แบบไป-กลับจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 และวันที่ 20-21 มี.ค. 64 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการบทบาทหน้าที่ของอปพร. และมีส่วนร่วม ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 3.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 4.เลือกสนใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต 6.ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเองได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรูปถ่าย หน้าที่จริงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 64 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-9

(ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.บางนา-ตราด 42 ช.ลาซาล 46 ช.ลาซาล 59 ช.อุดมสุข 25 ช.สุขุมวิท 68 และ ช.หมู่บ้านลาดดาว และวันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 05.00-08.00 น. ถ.สรรพาวุธ ตั้งแต่บริษัทไม้อัดไทย ถึง ช.กุศลศิลป์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตบางรัก วันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.สุรวงศ์ (แยกนเรศ-ปาก ช.ประดิษฐ์) ถ.สีลม ฟังชาออก ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ฟังชาออก และ ถ.พระราม 4 (แยกอังรีตุนังต์-แยกเลิฟลี) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตวังทองหลาง วันที่ 15-16 ก.พ. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตหนองแขม วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ ถ.เพชรเกษม หน้าปาก ช.เพชรเกษม 79 หน้าวัดอุดมรังสี หน้า ช.เพชรเกษม 110 ถึงมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หน้าตลาดศูนย์การค้าหนองแขม หน้าหมู่บ้านหรรษา ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ฟังเหนือ สีแยกเขตหนองแขม หมู่บ้านพร้อมชัย หมู่บ้านศุภาลัย ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่บ๊มแก๊ส ถ.พุทธสาย 3 ขาเข้า ถึงห้างบิ๊กซีเพชรเกษม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 12 ก.พ. 64 ณ มัลลียามีลูลูอิสลาม (สุเหร่าจระเข้) ถ.อ่อนนุช ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตสวนหลวง ถึง ช.พัฒนาการ 57 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.9 ถ.ศรีนครินทร์ ช.57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านขายรถมือสอง หนึ่งฮอโต้ ถึงร้านขายสินค้ามือสองน้องนิว ถ.สุขาภิบาล 2 ช.16 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่ ช.54 ถึง ช.60 และ ถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ ตั้งแต่ทางลัดออกถนนคูขนานกาญจนภิเษก ถึงหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 64 ณ ถ.ฉลองกรุง ตั้งแต่ไฟแดงนิคมลาดกระบัง-บริษัทสยามอินเตอร์ และวันที่ 18 ก.พ. 64 ถ.หลวงแพ่ง ตั้งแต่สะพานพระยาเพชร-ไฟแดงวัดราชโกษา

เขตบางแค วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 05.00 น. ณ ถ.เพชรเกษม ช่วงหน้าตลาดบางแคทั้ง 2 ฝั่ง และเวลา 07.00 น. ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่อนุสาวรีย์เชิรเซอร์วิสคาร์ ถึงสะพานคลองบางเชือกหนัง วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ตั้งแต่คลองบางโคลัด ถึงคลองหนองใหญ่ วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี้ยวนายเอก ถึงสะพานคลองบางแวก เวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 เพชรเกษม 68 วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ทั้ง 2 ฝั่ง เวลา 07.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งเหนือ) ขาเข้า ตั้งแต่คลองบางแวก ถึงคลองบางไผ่ วันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น. ถ.บางแค (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่คลองหนองใหญ่ ถึงคลองบางอ้าย เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่ ช.เพชรเกษม 63 -65 ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 และวันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ปากทางสาย 2 ถึงใต้ทางด่วน ต่างระดับกาญจนาฯ ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68

----- (ปชส...เขต รายงาน)